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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2566 

เมื่อวันท่ี  20 มิถุนายน 2566 

ณ  ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสิทธิพล ชัยโย ประธานสภาฯ สิทธิพล ชัยโย  

๒ นายกุศล สุโพธิ์ รองประธานสภาฯ กุศล สุโพธิ์  

๓ นายทองแดง คำมะบาล สมาชิก อบต. หมู่ ๖ ทองแดง คำมะบาน  

๔ นายปัญญา ต้นแปะ สมาชิก อบต. หมู่ 7 ปัญญา ตน้แปะ  

๕ นายศิรพิล หินกอก สมาชิก อบต. หมู่ 2 ศริิพล หินกอก  

๖ นายสมพูล จันทะวะฤทธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ 5 สมพูล จันทะวะฤทธิ์  

๗ นางสาวสุภนดิา ซื่อสัตย์ เลขานุการสภา อบต. สุภนดิา ซื่อสัตย์  

 

ราชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายไพโรจน์ ภูศรี นายก อบต. ไพโรจน์ ภูศรี  

๒ นายบุญกว้าง กุลสุวรรณ์ รองนายก อบต. บุญกว้าง กุลสุวรรณ์  

๓ นายณรงค์ สสีุจาร รองนายก อบต. ณรงค์ สีสุจาร  

๔ นางอรุณี วรุณชัยพร หัวหนา้สำนักปลัด อรุณี วรุณชัยพร  

๕ นางปะจนิดา อุย้กระโทก รองปลัด อบต. ปะจนิดา อุย้กระโทก  

๖ นางสาวพัชรี สมีาพล นักวเิคราะห์นโยบายและแผน พัชร ีสมีาพล  

๗ นางพรพณา งวงช้าง นักทรัพยากรบุคคล พรพณา งวงช้าง  

8 จ.อ.เสฎฐวุฒิ คำแก้ว นักจัดการงานทั่วไป จ.อ.เสฎฐวุฒิ คำแก้ว  

9 นางนาวา เย็นเสนาะ ผอ. กองคลัง นาวา เย็นเสนาะ  

10 นางสาวอรทัย แพงคำแหง นักวิชาการตรวจภายใน อรทัย แพงคำแหง  

11 นายณรงค์ฤทธิ์ โกพล ผอ. กองช่าง ณรงค์ฤทธิ์ โกพล  
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

เมื่อได้เวลาประชุม  เลขานุการสภาฯ  ได้ตรวจนับองค์ประชุมและเห็นว่าสมาชิกสภาฯ มา

ครบองค์ประชุมแล้วจึงได้เชิญนายสิทธิพล   ชัยโย  ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หัวทุ่งจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว  จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจง้ให้ที่ประชุมรับทราบ  

ประธานสภาฯ   - วันนีข้อแจ้งให้ทราบว่ามีสมาชิกสภาอบต.หัวทุ่ง ว่าง 2 ตำแหน่ง 

คือ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3 ซึ่งคือ นายวิชัย เวฬุวนารักษ์ ได้ขอ

ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และสมาชิกสภา

อบต. หมู่ที่ 8 ซึ่งคนเดิมได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 คือ

นายสากล ไพรวัน และกำลังจะมีการเลือกตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

ในวันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2566 นี้ และก่อนที่จะมีการประชุม

ต่อไป กระผมขอเชญิชวนผู้เข้าประชุมทุกท่านโปรดได้ยืนสงบนิ่ง เพื่อ

เป็นการไว้อาลัยใหก้ับสมาชิกสภาอบต.ผูท้ี่เสียชวีิตไปแล้วดว้ยครับ 

ที่ประชุม   - ได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 

1/2566 วันที่ 27 มีนาคม 2566 

ประธานสภาฯ กล่าวว่า ในที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อ

วันที ่ 27  มีนาคม 2566 มีสมาชิกสภาอบต. ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือ

จะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรอืไม่ ถ้าหากมีก็ขอเชญิ

เสนอแจง้ต่อที่ประชุมได้และถ้าหากไม่มที่านใดเสนอแก้ไข กระผมก็ขอ

มติทีป่ระชุมเพื่อให้ความเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมครั้ง

ดังกล่าวนี ้ด้วยการยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

3.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ. 

2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2566 

นาย ไพโรจน์  ภูศร ี  ได้มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้เสนอชี้รายละเอียด 

(นายก อบต.)   ต่อที่ประชุมรับแทน 
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นางสาวพัชร ี  สีมาพล  ได้เสนอชีแ้จงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดเอกสารที่ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจกให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว  

    ร่างแผนฯ ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้  

    ส่วนที่ 1 เหตุผลความจำเป็น         

ส่วนที่  2 วิสัยทัศน์  พันธกิจ         

ส่วนที่  3  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับ

ที่ 4) พ.ศ. 2566 

ส่วนที่ 4  รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตำบลหัวทุ ่ง  (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง    

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566       

ส่วนที่ 5  บัญชคีรุภัณฑ์ 

โครงการทั้งหมดที่ได้ทำการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ใน

 ครั้งนี ้ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม  ที่ได้จากการออกไปรับฟัง 

ความคิดเห็นของประชาชนทั้ง 8 หมู่บ้าน  นโยบายรัฐบาล นโยบาย

กระทรวงมหาดไทย นโยบายจังหวัด  โครงการที่ส่วนราชการขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณ  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ  

ประธานสภาฯ กล่าวว่า  สมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็ได้รับทราบรายละเอียดแล้วนะครับ  

มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอภิปรายเพิ่มเติมในรายละเอียดส่วนใด

หรอืไม่  ถ้ามีก็ขอเชญิเสนอต่อที่ประชุมได้เลยนะครับ 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอความคดิเห็นเพิ่มเตมิ 

ประธานสภาฯ  - เมื่อไม่มีท่านใดเสนออภิปรายเพิ่มเติม กระผมก็ขอมติที ่ประชุม

เพื่อให้ความเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัว

ทุ่ง (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2566 ด้วยการยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

3.2  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) 

ประธานสภาฯ   ขอเชญิหัวหนา้สำนักปลัด เสนอชี้แจงรายละเอียดต่อที่ 

    ประชุมได้รับทราบ 

นางอรุณ ีวรุณชัยพร  เสนอชี้แจงรายละเอียดให้ที ่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาตาม

(หัวหน้าสำนักปลัด)  รายละเอียดที่แจกให ้ดังนี้ 
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ขอโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  

ประเภท  ครุภ ัณฑ์สำนักงาน  จำนวน  3  รายการ และแผนงาน

สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  หมวด       

ค่าครุภัณฑ์   ประเภท  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จำนวน  

1  รายการ   

ประกอบด้วย 

    ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

1. จัดซ ื ้อโต๊ะทำงานผู ้บร ิหารพร้อมโต๊ะข ้างและลิ ้นช ัก  ราคา  

18,900.00  บาท เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมโต๊ะข้างและ

ลิน้ชัก คุณลักษณะ ดังนี้   

- โต๊ะ 160 x 85 x 76 ซม. 

- โต๊ะข้าง  40 x 120 x 65 ซม.   

- ตู้เล็ก 40 x 50 x 59 ซม.   

(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีปรากฏ  

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

โอนลดจาก  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ประเภท ค่าจา้งเหมาบริการ  จำนวน  18,900.- บาท   

2. จัดซื้อโต๊ะทำงานของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง  

จำนวน  2  ตัว ราคาตัวละ 4,380.- บาท  เป็นเงิน  8,760.- บาท  

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง   

จำนวน  2  ตัว  คุณลักษณะ ดังนี้  

- โต๊ะ  ขนาด   150 x 60 x 75  ซม. 

(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีปรากฎ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

โอนลดจาก  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  หมวด ค่าใช้สอย  โครงการ

ประกวดหมู่บ้านสะอาด หนา้บ้าน น่ามอง  จำนวน 8,760.-  บาท 

3. จัดซื้อเก้าอีส้ำนักงานสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 

จำนวน 1 ตัว  ราคา  4,690.-  บาท  เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน

สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง จำนวน 1 ตัว 

คุณลักษณะ ดังนี้  ขนาด   64 x 74 x 114 ซม. (จัดหาทั่วไปและ

สำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีปรากฎตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 
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โอนลดจาก  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน หมวด ค่าใชส้อย  โครงการกิจกรรม

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง จำนวน  

4,690.-  บาท    

    ประเภทครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

ขอตั ้งจ่ายเป ็นรายการใหม่   ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการ

สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  หมวด   ค่าครุภัณฑ์   ประเภท  

ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์  จำนวน  1  รายการ   

1.จัดซื ้อเต ียงสำหรับเคลื ่อนย้ายผู ้ป ่วยประจำรถกู ้ช ีพ  ราคา  

40,000.-  บาท  เพื่อจัดซื้อเตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยประจำรถ

กู้ชพี   

คุณลักษณะ  ดังนี้   

 -   สามารถปรับในท่านั่งและปรับนอนได้ 

- ขนาดตัวรถในขณะใช้งานตั้งขึ้น ด้านยาวไม่น้อยกว่า 190 ซม. X 

ด้านกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. X ด้านสูงไม่น้อยกว่า 60 ซม.  

- ขนาดตัวรถในขณะพับเก็บ ด้านยาวไม่น้อยกว่า 190 ซม. X ด้าน

กว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. X ด้านสูงไม่น้อยกว่า  20 ซม. 

- พืน้รถเข็นผู้ป่วยทำด้วยอลูมิเนียม 

- ขารถเข็นผู้ป่วย  ใส่ลูกล้อ แบบหมุน 2 ล้อ ไม่หมุน 2 ล้อ  

- สามารถพับขาเพื่อขึน้ท้ายรถ 

- มีราวกั้นเตยีง 2 ขา้ง ป้องกันผู้ป่วยตกเตียง 

- รับน้ำหนักได้ถึง 140 กิโลกรัม 

(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีปรากฎ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

โอนลดจาก  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวด  ค่าใช้สอย  

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  30,000.- บาท  และเงินเหลือจ่าย

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำจากสี่แยกกลางบ้าน  ถึง 

บ้านนายอ่อนจันทร์  ชัยราช  บ้านหนองฉันเพล  หมู่ที่ 6  จำนวน  

10,000.- บาท  

ประธานสภาฯ   กล่าวเสนอว่า มีสมาชิก สภา อบต. ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ 

ครับ ถ้า หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม กระผมจึงขอมติจากที่

ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่หัวหน้าสำนัก

ปลัด เสนอต่อที่ประชุมนี้ดว้ยการยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบและอนุมัตอิย่างเป็นเอกฉันท์ 6 เสียง 
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ประธานสภาฯ กล่าวว่าจงึเป็นอันว่า  มตทิี่ประชุมใหค้วามเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอก

ฉันท์นะครับ 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ กล่าวว่า ผูเ้ข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อราชการที่จะเสนอแจ้งต่อที่

ประชุมก็ขอเชิญ เสนอได้เลยครับ 

นางนาวา เย็นเสนาะ  ได้เสนอรายงานข้อมูลรายรับจรงิ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ

(ผู้อำนวยการกองคลัง) พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 

รายรับ - รายจ่ายเกิดขึ้นจริง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน 

มิถุนายน 2566  

ตั้งประมาณการรายรับไว้ รวมจำนวนทั้งสิน้  28,700,000 บาท 

รายรับจรงิ 20,223,353.27 บาท (-ยี่สิบล้านสองแสนสองหมื่น

สามพันสามรอ้ยหา้สิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์-) 

รายจ่ายจรงิ 17,295,070.62 บาท (-สิบเจ็ดล้านสองแสนเก้า

หมื่นห้าพันเจ็ดสิบบาทหกสิบสองสตางค์-) 

ยังขาดรายรับตามประมาณการอยู่จำนวน 8,476,646.73 บาท  

(-แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสาม

สตางค์-) 

มียอดรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงจำนวน 2,928,282.65 บาท 

(-สองล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันสองรอ้ยแปดสิบสองบาทหกสิบ

หา้สตางค-์) 

นางปะจินดา อุ้ยกระโทก กล่าวเสนอแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566  

(รองปลัด อบต.) ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานอบต. และลูกจ้างอบต.หัวทุ่งทุก

ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

ประจำปี 2566  ซึ่งเป็นการขอทำโครงการร่วมระหว่างอบต.หัวทุ่ง  

  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล  โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำ

ฝ่ายปกครองท้องถิ่นสายตรวจประจำตำบล รวมทั้งกลุ่มองค์กรภาค

ประชาชนต่างๆ ในพื้นที่ จุดรวมพล ณ สนามหน้าโรงเรียน สหราษฎร์

อนุกูล รายละเอียดจะมีหนังสือแจ้งกำหนดการให้รายระเอียดอีกครั้ง

หนึ่ง การแต่งการใหใ้ส่เสื้อสีขาว 
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นางอรุณ ีวรุณชัยพร  ขอชีแ้จงเพิ่มเติมเส้นทางการเดินรณรงค์ เริ่มตน้จากโรงเรยีน 

(หัวหน้าสำนักปลัด) สหราษฎร์อนุกูลแล้วออกมาตามถนนผ่านเข้าหมู่บ้านหัวคูหมู่ที่ 2 และ

ออกมาตามถนนทางหลวงสาย 2233 เข้ามาบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ผ่าน

ออกไปสิน้สุดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง 

ประธานสภาฯ กล่าวเพิ่มเตมิว่า ขณะนีส้มาชิกสภาอบต. เหลอือยู่จำนวน 6 ท่าน 

อยากเสนอแจ้งที่ประชุมว่าใหส้มาชิกอบต. ทุกท่านเข้ามาพบปะ

ประชุมกันเพื่อเสนองานต่างๆ กับทางเจา้หน้าที่และคณะผูบ้ริหารใน

ทุกวันอังคารและวันศุกร์ด้วยนะครับ วันนีก้็ขอปิดการประชุมไว้

เพียงแค่นี้ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

    (ลงชื่อ)      สุภนิดา  ซื่อสัตย์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

      (นางสาวสุภนิดา  ซื่อสัตย์) 

      เลขานุการสภา อบต.หัวทุ่ง 

        

      (ลงช่ือ)      กุศล   สุโพธิ์         

            (นายกุศล     สุโพธิ์) 

                ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม        

 

  (ลงช่ือ)     สมพูล   จันทะวะฤทธิ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                          (นายสมพูล   จันทะวะฤทธิ์)  

                                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

                                  (ลงช่ือ)       ทองแดง   คำมะบาล 

                                                            (นายทองแดง   คำมะบาล) 

          เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  


